

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒

โครงการ	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
แผนงาน	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดิงาม
สนอง	นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สพม.สพ ที่ ๓ กลยุทธ์ รร. ที่ ๑ มาตรฐานการศึกษาที่ ๑
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน / นายสิทธิชัย สมประสงค์
ระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กล่าวไว้ใน มาตราที่ ๒๓ ๒๔ และ ๒๖ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดการกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดิงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและสถานศึกษาจะต้องจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ คือ โครงการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องเพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมตามแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๘ แต่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ได้ถูกสานต่อผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์คนดี มีศีลธรรม วัฒนธรรม เคารพกฎหมายและมีวิจรรณญาณในการรับรู้ข่าวสาร โดยแนวทางการดำเนินการได้ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้ามา มีบทบาทในการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของคนดีศรีสุพรรณ ๑๑ ประการ คือ เป้าหมายที่ ๑ รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน เป้าหมายที่ ๒ มีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ ๓ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เป้าหมายที่ ๔ เป็นผู้ประหยัด ออมและนิยมไทย เป้าหมายที่ ๕ ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมอื่น ๆ เป้าหมายที่ ๖ เป็นผู้มีความรักแบบไทย เป้าหมายที่ ๗ มีวินัยจราจร เป้าหมายที่ ๘ เป็นคนตรงต่อเวลา เป้าหมายที่ ๙ ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน - หลัง ในการเข้ารับบริการต่าง ๆ เป้าหมายที่ ๑๐ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด และเป้าหมายสุดท้าย คือ ไม่พัวพันยาเสพติด

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวในข้างต้น จึงจัดทำโครงการ “เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ” ขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณให้กับนักเรียน ตลอดจนจัดทำสรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณให้กับนักเรียน
๒. เพื่อจัดทำสรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒

เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ** ๑. นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
- เชิงคุณภาพ** ๑. นักเรียนมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

วิธีการดำเนินการ

ที่	รายการ / กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	ตลอดปีงบประมาณ	นายสิทธิชัย สมประสงค์ และคณะ

สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	รายการ/กิจกรรม	ประเภทของเงิน				รวมเงิน
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	
๑	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ					
	รวมเงิน					
	รวมทั้งสิ้น			-		


การติดตามและประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
๑	นักเรียนพึงพอใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	๑. ประเมินโครงการ	๑. แบบประเมินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๒. รายงานการดำเนินการแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖

ลงชื่อ


(นายสิทธิชัย สมประสงค์)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ


(นายอำนาจ เนตรมณี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ


(นางสาวอัญชนก/เนียมแดง)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖

ผู้อนุมัติโครงการ